
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้งที่  25 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง ) โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

(1) กระทู้ถาม      
1.1  กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

         1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง โดย นายวรภพ 
วิริยะโรจน์  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญ ชี รายชื่ อ  พรรคก้ าวไกล  เป็ นผู้ ตั้ งกระทู้ ถ าม  
ถามนายกรัฐมนตรี 
    ทราบมาว่า รัฐบาลก าลังจะน างบกลางมาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการแก้ไขปัญหา
ค่าไฟฟ้าแพง ซึ่งมีต้นตอมาจากนโยบายของรัฐบาลที่เอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุน ทุกหน่วยไฟฟ้า 
ที่จ่ายไปนั้นเราจะต้องจ่ายหนึ่งสลึงให้แก่โรงไฟฟ้าเอกชนที่ไม่ได้เดินเครื่องแต่กลับได้รับเงินไป เพราะรัฐไปท า
สัญญาประกันก าไรค่าความพร้อมจ่ายให้เอกชน ซึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโรงไฟฟ้า Independent Power 
Producer : IPP จ านวน 12 โรงไฟฟ้า พบว่าไม่ได้เดินเครื่องจ านวน 6 โรง และในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 
ไม่ได้เดินเครื่องจ านวน 7 โรง แต่ประชาชนกลับต้องจ่ายกว่า 2,000 ล้านบาทต่อเดือนเหตุใดประชาชนจึงต้อง
จ่ายเงินในส่วนนี้ เหตุใดรัฐบาลถึงไม่ไปเจรจากับกลุ่มทุนเอกชนเหล่ านี้ให้ลดหรือเลื่อนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
เพ่ือเป็นการลดภาระให้แก่ประชาชน นอกจากพบว่ามีโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องแล้วนั้นประชาชนยังต้อง  
จ่ายค่าผ่านท่อก๊าซที่ไม่ได้มีก๊าซผ่านท่ออีกด้วยจริง นอกจากประชาชนจะต้องพักจ่ายให้กับกลุ่มทุนที่ไม่ได้ 
มีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแล้วยังต้องจ่ายค่าผ่านท่อก๊าซที่ไม่มีก๊าซผ่านอีกด้วย เพราะโรงไฟฟ้าไม่ได้เดินเครื่อง  
จึงไม่มีก๊าซผ่าน แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าท าสัญญาประกันไว้แล้วว่าจะต้องรับซื้อ สุดท้ายภาระต่าง ๆ จึงตกมา  
ที่ประชาชน เมื่อค านวณดูแล้วต้นทุนค่าผ่านท่ออาจสูงมากกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือนที่ประชาชนต้องจ่าย 
และซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟฟ้า ซึ่งรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้หรือไม่  
ในเมื่อ ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล รัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็นบริษัทในเครือท่ีรัฐมนตรีเคยเป็นผู้บริหาร 
เหตุใดรัฐบาลจึงไม่เจรจาลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับประชาชน นอกจากนี้ ในเมื่อทราบว่ามีโรงไฟฟ้ามากเกิน  
ความต้องการไปแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นที่รัฐบาลจะต้องรีบอนุมัติท าสัญญาซื้อไฟฟ้าเพ่ิมกับ 5 โรงไฟฟ้า
เขื่อนลาว โดยที่ไม่รอแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan : 
PDP) ฉบับใหม่ ซึ่งควรจะต้องออกมาภายในปีนี้ และต้องมีการเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม เหตุใด
รัฐบาลจึงต้องรีบเร่งท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและรัฐบาลจะเปิดให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการท า  
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แผน  PDP ที่จะเป็นตัวกลางส าคัญที่จะเป็นตัวก าหนดแผนต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศไทยไปอีกหลายปีหรือไม่ 
เพราะสุดท้ายประชาชนคือผู้ต้องแบกรับภาระจากการวางแผน PDP ที่ผิดพลาด ดังนั้น จึงขอสอบถาม 
รัฐบาลว่า เหตุใดรัฐบาลจึงไม่เจรจากับเอกชนเจ้าของโรงไฟฟ้าและทุกวันนี้ประชาชนต้องจ่ายค่าผ่านท่อก๊าซ 
ที่ไม่มีการผ่านเดือนละเท่าไหร่ เหตุใดรัฐบาลจึงไม่ไปเจรจากับ ปตท. และเหตุใดจึงไม่รอแผน PDP 2022 
ก่อนที่จะอนุมัติท าสัญญากับโรงไฟฟ้าเขื่อนลาวและจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ พร้อมทั้ง  
ขอสอบถามถึงแนวทางในการก าหนดนโยบายค่าไฟฟ้าให้ครัวเรือน 0.45 บาทต่อหน่วยได้หรือไม่  
โดยการเปลี่ยนอัตราการค านวณค่าไฟฟ้า จากเดิมที่บ้านอยู่อาศัยจะใช้การค านวณแบบอัตราก้าวหน้า  
และกิจการขนาดใหญ่จะใช้การค านวณอัตราคงที่  จะเป็นไปได้หรือไม่ที่บ้านอยู่อาศัยจะใช้อัตราคงที่
เช่นเดียวกับกิจการขนาดใหญ่ เพ่ือความเป็นธรรมและเป็นการลดภาระของประชาชน 
    นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ตอบชี้แจงกรณีโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้มีการผลิตไฟฟ้านั้น เพราะโรงไฟฟ้าเดินเครื่องมานาน ประสิทธิภาพต่ า 
ท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแพง จึงต้องมีการหยุดเดินเครื่องเพ่ือผลิตไฟฟ้าบ้าง ขณะที่ก าลังการผลิตส่วนใหญ่นั้น
เป็นโรงไฟฟ้าที่อนุมัติมาก่อนรัฐบาลชุดนี้ และค่า Ft ก็มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนที่เป็นผู้แทนร่วมกัน
พิจารณา เช่น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
และส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ส่วนเรื่องค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติส าหรับการผลิตไฟฟ้า จะมีค่า 
พร้อมจ่ายเพราะหากความต้องการกลับมาใช้เป็นปกติ ท่อก๊าซต้องพร้อมใช้งานได้ และถูกน าไปคิดวางแผน 
ในตอนต้นส าหรับการวางแผนการลงทุนพัฒนาท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ และการเร่งอนุมัติเขื่อนเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
เพราะเป็นพลังงานสะอาด และต้องใช้เวลาก่อสร้างหลายปี ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพยากรก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
เริ่มต้นถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และได้สร้างความเจริญด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
โดยก๊ าซธรรมชาติที่ ผลิ ต ได้ จะมี การน าไปแยกเพ่ื อใช้ เป็ นวัตถุดิบ ในการผลิต ในภาคส่วนต่ าง ๆ  
อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ส่วนที่แยกเอาไปผลิตในภาคอุตสาหกรรมไม่ได้ก็น าไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตไฟฟ้า 
ซึ่งการด าเนินการนี้ส่งผลให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยแข็งแกร่ง และเป็นต้นทางของอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ อีก ส าหรับเรื่องความแตกต่างของอัตราค่าไฟฟ้าระหว่างประเภทกิจการขนาดใหญ่ และประเภทบ้านอยู่
อาศัยนั้น เนื่องจากเป็นเรื่องเชิงเทคนิคและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า 
ของประเภทกิจการขนาดใหญ่ที่ถูกกว่านั้นก็เพราะภาคกิจการขนาดใหญ่จะมีการลงทุนและจัดหาหม้อแปลง
และอุปกรณ์เองเนื่องจากใช้แรงดันที่สูงกว่า ซึ่งจะต้องเชิญคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานหรือเชิญ  
3 การไฟฟ้า มาช่วยอธิบายจะได้เกิดความเข้าใจ และไม่สื่อความให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ส่วนเรื่อง 
ค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติส าหรับการผลิตไฟฟ้านั้น  ปั จจุบันค่าผ่ านท่อก็ ได้ลดลงมาแล้วกว่าปีละ  
5,000 - 6,000 ล้ านบาท และมีคณ ะกรรมการก ากับกิจการพลั งงานก ากับและดูแลอย่ างใกล้ ชิ ด  
และอยู่ระหว่างการจัดท ารับฟังความคิดเห็น และในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เอง หรือ IPS Internal 
Power Supply ก็มีด าเนินการแล้ว เช่น ในโรงงานต่าง ๆ เป็นต้น แต่สิ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการขับเคลื่อน 
เป็นเรื่องการขออนุมัติ อนุญาต ที่ยังต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้  3 การไฟฟ้า 
กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ร่วมมือกันในการลดขั้นตอนการด าเนินการลง   
อีกทั้งในส่วนของการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชน อาทิ การรับซื้อไฟโซลาร์ที่อัตรา 2.2 บาทต่อหน่วย 
ก็มีการด าเนินการรับซื้ออยู่แล้ว 
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1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวง
สาธารณสุข โดย นายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 

 

    1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาโครงการทางหลวงพิเศษบางปะอิน – นครราชสีมา 
โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
    ที่มาของโครงการบางปะอิน – นครราชสีมา หรือ M6 เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล 
ของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2540 แต่เริ่มประมูลในสมัย พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โครงการนี้มีไว้เพ่ือการแก้ปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพ ซึ่งในช่วงวันหยุด
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล การคมนาคมจะติดมาก บางครั้งใช้เวลาถึง 12 ชั่วโมง จากปกติใช้เวลา 3.30 ชั่วโมง 
จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครราชสีมา ต้องถือว่าถนนมิตรภาพเป็นถนนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงภาคอีสาน 
และเป็นประตูสู่ ภ าคอีสานจึ งมีความส าคัญมาก ไม่ เฉพาะใน เรื่องของการจราจรแต่ยั งหมายถึ ง 
เรื่องเศรษฐกิจด้วย โดยรูปแบบของโครงการฯ ระยะทาง 196 กิโลเมตร มีการแบ่งเป็น 40 สัญญา เพ่ือต้องการ
ให้โครงการเสร็จโดยเร็วตามก าหนดที่ตั้งไว้ มีด่านเก็บเงินทั้งหมด 9 ด่าน เริ่มประมูลเมื่อประมาณปลายปี 2559 
โดยตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 ใช้วงเงินทั้งสิ้นไปแล้ว 77,600 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างถนน 
และสะพาน ประมาณ 70,000 กว่าล้านบาท อีกประมาณ 6,000 กว่าล้านบาท เป็นค่าเวนคืนที่ดิน  
ปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 85 ซึ่งที่ไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังขาดงบประมาณอีก 6,000 ล้านบาท   
โดยถนนสายนี้หากแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพได้อย่างดี ทั้งประหยัดเวลา 
ประหยัดน้ ามัน ลดลงอุบัติเหตุ และช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวภาคอีสาน โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา 
และแหล่งท่องเที่ ยวที่ ส าคัญ ในจังหวัดนครราชสีมายังมี พ้ืนที่ที่ องค์การยู เนสโกรับรอง แล้ว 2 แห่ ง  
คือ พ้ืนที่มรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และพ้ืนที่เขตสงวนชีวมณฑล สะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว  
และเมื่อไม่นานมานี้ องค์การยูเนสโกก าลังจะรับรองจีโอพาร์ค อุทยานธรณีโลกที่เป็นพ้ืนที่ในเขตอ าเภอสีคิ้ว  
สูงเนิน ขามทะเลสอ ซึ่งเป็นที่ธรณีเกี่ยวกับซากสัตว์ ซากดึกด าบรรพ์ โดยจะประกาศอย่างเป็นทางการ 
ใน เดือน เมษายน 2566 ท าให้ ขณ ะนี้ จั งหวั ดนครราชสีมา เป็ นดินแดนแห่ ง 3 มงกุฎของยู เนสโก  
หรือ “The UNESCO Triple Crown” โดยเมื่อประกาศแล้วจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้
จังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทยเติบโต ทั้ งนี้  ตัวเลขจากกรมทางหลวงเมื่อเปิดให้ทดลองใช้ฟรี 
เป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ เมื่อวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2564 
ขาออก มีรถใช้ทั้งหมด 272,000 กว่าคัน ขากลับ มีรถใช้ 346,500 กว่าคัน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 วัน 
มีรถใช้ 260,000 กว่าคัน เฉลี่ยแล้วทั้งไปและกลับประมาณ 100,000 คัน โดยหาก 1 คัน เก็บค่าผ่านทาง  
200 บาท 100,000 คัน จะเก็บได้วันละ 20,000,000 บาท ใน 1 ปี จะได้เงินประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งหาก
ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการจะได้เงินกลับมามากกว่า 6,000 ล้านบาท ที่เรายังขาดเพ่ืองานก่อสร้างนี้ จึงขอ
สอบถามถึงสาเหตุที่ท าให้โครงการดังกล่าว ที่จะต้องแล้วเสร็จภายในปี 2563 แต่ในปัจจุบันจึงยังไม่แล้วเสร็จ
และงบประมาณที่ยังขาดอีก 6,000 ล้านบาทนั้นจะน ามาจากท่ีใด 
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    นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามว่า ในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามเรื่องนี้ 
อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและมีความห่วงใยเช่นเดียวกับสมาชิกฯ โดยในเรื่องของทางหลวง M6 นั้น สัญญา
ทั้งหมดแบ่งเป็น 40 สัญญา ปัจจุบันด าเนินการเสร็จแล้ว 24 สัญญา เหลืออีก 16 สัญญา อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง ทั้งนี ้ได้สอบถามกรมทางหลวงตลอดว่าเหตุใดจึงล่าช้าและได้ค าตอบแบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
     1. ปัญหาสภาพพ้ืนที่ความเป็นจริงในการก่อสร้างแตกต่างจากตอนออกแบบ
เนื่องจากแบบที่ส ารวจนั้นได้ส ารวจตั้งแต่ปี 2551 แต่เริ่มการก่อสร้างในปี 2559 จึงต้องมีการปรับแผน 
และโครงสร้าง  
    2. มีการปรับปรุงรูปแบบทางวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ  
สภาพชั้นดินทางธรณีวิทยา และต้องเสริมเรื่องของความปลอดภัยเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยา
มากที่สุด  
    3. ต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างงานสาธารณูปการต่าง ๆ 
ข้อจ ากัด เงื่อนไขหรือความจ าเป็นของหน่วยงานอื่น ๆ  
    4. การปรับรูปแบบการก่อสร้างเพ่ือบรรเทาผลกระทบให้สอดคล้องกับข้อร้องเรียน
ของประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ การก่อสร้างทางขนานตามแนวมอเตอร์เวย์ในบางช่วงหรือการก่อสร้างทางลอด
เพ่ิมข้ึนเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกพ้ืนที่ได้อย่างสะดวก 
    จึงต้องมีการเพ่ิมงบประมาณ จ านวน 6,700 กว่าล้านบาท ซึ่งในปี 2566 ไม่มี 
การตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้เนื่องจากยังไม่สามารถตั้งได้เพราะเป็นเรื่องการขออนุมัติเพ่ิมวงเงินขยายก่อหนี้
ผูกพันต้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งก าลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพ่ือขออนุมัติ
วงเงินทั้ งหมด 6,755 ล้านบาท คาดว่าประมาณสิ้นเดือนกันยายนหรือภายในเดือนตุลาคมนี้  จากนั้น 
กรมทางหลวงจะสามารถตั้งเป็นงบประมาณในปี 2567 และ 2568 ได้ ทั้งนี้ กรมทางหลวงสามารถใช้เงิน 
ในโครงการที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือลักษณะเดียวกันที่ด าเนินการล่าช้าในปี 2566 น ามาใช้ในโครงการนี้ก่อนได้ 
และปี 2567 ที่กรมทางหลวงได้ตั้งงบประมาณไปในส่วนของโครงการ M6 ก็สามารถดึงงบประมาณ 
คืนกลับไปได้ โดยหากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วจะสามารถเริ่มเปิดใช้งานบางส่วนได้มากขึ้น 
ในปลายปี 2566 ทดสอบระบบการเก็บเงินในปี 2567 และจะสามารถเปิดบริการเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2568 
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นโครงการที่ส าคัญซึ่งตนเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรี จะช่วยปกป้องและผลักดัน 
โครงการนี้  ในนามของกระทรวงคมนาคมจะท าให้ดีที่สุดเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม 
ขอขอบคุณสมาชิกฯ และจะน าขอแนะน าต่าง ๆ ไปผลักดันให้โครงการนี้ส าเร็จ  

 

1.2  กระทู้ถามทั่วไป   
1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง การซ้อมทรมานผู้ต้องหาของต ารวจ โดย นายรังสิมันต์  

โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
      สืบเนื่องจากกรณีการซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตที่สถานี
ต ารวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ คือ พันต ารวจเอก ธิติสวรรค์ 
อุทธนผล และพวกรวมกัน 7 คน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ส่งผลท าให้ประชาชนตั้งค าถามกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจจนเกิดวิกฤตศรัทธาต่อวงการต ารวจอย่างหนัก โดยที่ทางนายกรัฐมนตรีซึ่งก ากับ 
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คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) ด้วยตนเอง ก็ไม่ได้ ให้นโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเลย  
จึงขอสอบถามถึงแนวทางในการปฏิรูปจัดการปัญหาการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือป้องกันมิให้ต ารวจใช้อ านาจ
หน้าที่ในการกระท าการซ้อมทรมานและท าให้เกิดอันตรายกับผู้ต้องหา และแนวทางการด าเนินการในคดีกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถรับประกันมิให้เกิดปัญหาซ้ าซ้อนในอนาคตในระยะสั้น กลาง และยาวอย่างไร  

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามว่า ตนได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี  
ให้มาตอบค าถามในเชิงนโยบายตามที่สมาชิกฯ ได้ตั้งกระทู้ถาม ซึ่งจากการหารือร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ
และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องถึงการด าเนินการตามนโยบายที่ประธานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.)  
ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้มอบนโยบายนั้นว่าได้ด าเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร โดยประธาน ก.ตร.  ได้เน้นย้ า 
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งมีหน้าที่ ในการรับผิดชอบ ดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชน  
เป็นหน่วยงานต้นน้ าของกระบวนการยุติธรรม ให้ก าลังพลทุกนายได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้มีนโยบายสั่งการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องไม่กระท าใด ๆ 
ที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้  หากก าลังพลนายใดกระท าผิดก็จะต้องได้รับโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างสูงสุด  
ในส่วนของการด าเนินการที่ผ่านมาส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้จัดท าคู่มือเสริมสร้างการประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของต ารวจ ซึ่งประมวลจริยธรรมต ารวจฯ นี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ส าคัญของการจัดท าประมวลจริยธรรมนี้คือ ต้องการให้ต ารวจได้เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ที่ส าคัญและปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมจรรยาบรรณของต ารวจที่ส าคัญคือ ต้องให้หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น าจริยธรรมเหล่านี้ไปถ่ายทอด ไปฝึกอบรมให้กับข้ าราชการต ารวจเป็นประจ า 
และในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ นี่คือนโยบายที่ประธาน ก.ตร. ได้เน้นย้ าให้ทางผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นไปฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ นอกจากนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีค าสั่งในเรื่องการตรวจค้น และการสอบสวน เพ่ือที่จะไม่ให้ 
มีเหตุการณ์ในลักษณะที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ขึ้นอีก ซึ่งมีการบันทึกภาพและเสียงในการส ารวจ 
ตรวจค้น จับกุมและการสืบสวนในทุกขั้นตอน และมีการจัดหาอุปกรณ์ในการบันทึกภาพไว้ประจ าทุกสถานีต ารวจ 
ซึ่งการตรวจค้น จับกุม สอบสวน จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีการบันทึก 
มีการลงลายมือชื่อ ทั้งในส่วนของพนักงานสอบสวน ผู้ต้องหา และผู้จัดเก็บ ซึ่งใช้ในการประกอบส านวน 
ในการสอบสวนต่อไป นอกจากนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ประธาน ก.ตร. ได้ลงนามในประมวล
จริยธรรมต ารวจฉบับใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้บัญญัติให้มีมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมต ารวจนี้ได้ก าหนดให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ตามระเบียบแบบแผนของต ารวจ มีความโปร่งใส ไม่มีพฤติกรรมที่ เป็นนัยยะ 
ที่จะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความส านึกท่ีดีต่อสังคมสิ่งแวดล้อม
และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในฐานะประธาน ก.ตร.  
ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติด าเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะต้องให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
บนพ้ืนฐานความยุติธรรม ทั้ งนี้  จากกรณีที่ เกิดขึ้นเป็นความผิดเฉพาะบุคคล เฉพาะเจ้าหน้าที่บุคคลนั้น  
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรต ารวจ แต่ในเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจก็จะต้องมีการก าหนด
นโยบาย มีการก ากับดูแลควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของประธาน ก.ตร. และที่ส าคัญที่สุดคือผู้บังคับบัญชา 
แต่ละระดับชั้นจะต้องก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
ขึ้นอีก 
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พร้อมทั้งขอยืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น การด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่
ผู้กระท าความผิดเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ไม่มีการใช้เส้นสายอย่างแน่นอน และการพิจารณาด าเนินการ
ลงโทษเป็นไปตามล าดับ 

 

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้พิจารณาติดตามการจ่ายเงินเดือนและค่าอาหาร
กลางวันให้ แก่ ครูพี่ เลี้ ยงและศู นย์พัฒนาเด็ กก่ อนวัยเรียน  โดย นายณั ฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  

จากการที่กรุงเทพมหานครมีหน้าที่จ่ายเงินเดือนและค่าอาหารกลางวันให้กับ 
ครูพ่ีเลี้ยงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 292 แห่งนั้น ปรากฏว่า
กระบวนการเป็นไปด้วยความล่าช้า ค้างจ่ายนานหลายสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือน ท าให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง
ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ปัญหาสภาพความเป็นอยู่ของเด็กที่ใช้บริการศูนย์ฯ ท าให้ปัญหาที่แต่เดิมก็ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ถูกขยายวงกว้าง รายได้ที่เคยคาดการณ์ว่าจะได้รับมาจุนเจือก็กลับไม่ได้
หรือไม่ก็ถูกเลื่อนออกไป โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เพียงพอจากทางราชการ ประกอบกับการเลื่อนเปิดเรียน
อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในขณะที่ยังต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในอัตราเท่าเดิม เช่น เงินเดือนครู ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าเช่าที่ดิน เป็นต้น จึงขอ
สอบถามถึงนโยบายก ากับ ดูแล การจ่ายเงินเดือนให้ครูพ่ีเลี้ยง และค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียน รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

พลเอก อนุพงษ์   เผ่ าจินดา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตอบ 
กระทู้ถามว่า การที่ผู้ดูแลเด็กเล็กไม่ได้รับเงินเดือนเนื่องจากไม่ได้เป็นข้าราชการที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กซี่งข้อแตกต่างระหว่างผู้ดูแลเด็กที่เป็นอาสาสมัคร 
กับข้าราชการคือ ผู้ดูแลเด็กที่เป็นอาสาสมัครจะต้องท างานจบก่อนแล้วจึงจะเบิกเงินค่าตอบแทนได้ตาม 
จ านวนวันเท่านั้นและต้องมีการด าเนินการตามข้ันตอน ตามกฎหมาย โดยไม่มีการค้างจ่ายเพราะจัดท าหลักฐาน
เสร็จสิ้นภายใน 10 วัน และสาเหตุที่ไม่บรรจุและยกฐานะเนื่องจากยังมีอาสาสมัครอีกมากมายหลายประเภท 
ในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้  หากบรรจุทั้งหมดเข้าไปเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครก็จะ 
ติดปัญหาในเรื่องของการใช้งบบุคลากรซึ่งขณะนี้เต็มเพดานร้อยละ 40 ของรายได้กรุงเทพมหานครแล้ว ทั้งนี้ 
ศูนย์เด็กเล็กในชุมชนนั้นเกิดจากการที่มีปัญหาในชุมชนซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถส่งลูกออกไป 
นอกชุมชนได้จึงสะดวกที่จะอยู่ในชุมชน และมีผู้ใจบุญในพ้ืนที่ได้ใช้พ้ืนที่อยู่อาศัยของตนเองดัดแปลงเป็น 
ศูนย์เด็กเล็กและรับจ้างเลี้ยงเด็ก ต่อมากรุงเทพมหานครเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กในชุมชน 
ที่มีความสะดวกที่จะใช้ศูนย์นี้ จึงเข้าไปช่วยสนับสนุน โดยให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเขต 
ต่าง ๆ เข้าไปท าให้ศูนย์เหล่านี้เป็นศูนย์เด็กเล็กที่สามารถให้การสนับสนุนได้ ซึ่งขณะนี้มีจ านวน 278 แห่ง 
เฉพาะในส่วนที่ประชาชนด าเนินการเอง จ านวน 258 แห่ง โดยทางศูนย์เด็กเล็กจะได้รับการสนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การเสริมทักษะ อาหารและนม และค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 
เพ่ือยกระดับการให้บริการให้ดีขึ้น โดยอาหารและนมนั้น จากเดิมได้รับเพียง 20 บาทต่อคน ต่อวัน ซึ่งขณะนี้
ก าลังด าเนินการให้ได้รับ 32 บาทต่อคน ต่อวัน โดยจะต้องออกเป็นระเบียบกรุงเทพมหานครในการด าเนินการ 
ในส่วนนี้ ส าหรับค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์เสริมทักษะนั้น จากเดิมได้รับ 100 บาทต่อคน ต่อปี 
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ปัจจุบันก าลังด าเนินการแก้ระเบียบเป็นไม่เกิน 600 บาทต่อคน ต่อปี ส่วนค่าตอบแทนนั้น เมื่อท าเป็น 
ศูนย์เด็กเล็กของเขตแล้วจะมีค่าตอบแทนบุคลากรที่เป็นครูผู้ดูแลเด็กจากเดิมต่ าสุดอยู่ที่ 7,590 บาทต่อเดือน 
สูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน ตามวุฒิการศึกษา ปัจจุบันได้มีการประชุมหารือโดยด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเก่าและคนใหม่ จะเพ่ิมเป็น 12,000 - 17,000 บาท ตามวุฒิการศึกษา 
ทั้งนี้  หากสามารถด าเนินการได้ก็จะท าให้คุณภาพการเรียนการสอน และการดูแลเด็กเล็กในชุมชน 
ดีขึ้น  

 

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการพังทลายของตลิ่งแม่น้ าโขงที่ มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงแนวเขตของประเทศไทย โดย นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  

พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าโขง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครพนมได้ถูกน้ ากัดเซาะเป็นประจ า
ทุก ๆ ปี ในปี 2531 สมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ริมแม่น้ าโขง บริเวณอ าเภอท่าอุเทน 
เจดีย์ซึ่งเคยอยู่ในพ้ืนดินกลับไปอยู่ในล าน้ าโขง ห่างจากฝั่งไป 500 เมตร เป็นการสูญเสียแผ่นดินอย่างมาก 
รัฐบาลในขณะนั้น โดยพลต ารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับทราบ 
และได้มีนโยบายให้กรมโยธาธิการสร้างเขื่อนกันน้ าและเป็นนโยบายที่ได้น ามาใช้จนถึงปัจจุบันนี้ จากการสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขง ท าให้น้ าเปลี่ยนทางเดิน เกิดดินงอกในจังหวัดนครพนมเป็นอันมาก โดยเฉพาะ  
ในเขตอ าเภอเมืองนครพนม เกิดแผ่นดินงอกออกไปเป็นพัน ๆ ไร่ อันเป็นประโยชน์ โดยเป็นที่ท ามาหากิน  
และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม แต่มีบางแห่งที่เกิดดินงอกก าลังจะกลายเป็นเกาะ ซึ่งจะเป็นปัญหา 
ในอนาคตได้จากอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เพ่ือวางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างสยามกับอินโดจีน 
ลงนามกัน ณ กรุงเทพมหานคร วันที่  25 สิงหาคม 2469 ว่าด้วยการค้า การเดินเรือ การคมนาคม  
เขตปลอดทหารตามแนวแม่น้ าโขง (ค.ศ. 1926 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7)  
ในข้อ 3 (2) ที่ว่าตามล าแม่น้ าโขงในตอนที่แยกเป็นหลายสาย เพราะมีเกาะซึ่งออกห่างจากฝั่ งสยาม 
โดยมีกระแสน้ าไหลสะพัดอยู่ในระหว่างนั้น จะเป็นเวลาหนึ่งเวลาใดในขวบปีก็ตาม ให้ถือร่องน้ าของสายแยก 
ที่ใกล้ฝั่งสยามที่สุดนั้นเป็นเส้นเขตแดน แผ่นดินจะกลายเป็นเกาะก็ถูกน้ าเซาะโดยธรรมชาติ แต่ที่มีปัญหาที่สุด 
ก็คือ เกิดโดยมนุษย์ โดยหาดที่งอกมานั้น มีการลักลอบขุดทรายมาขายเพ่ือมาสร้างถนนริมแม่น้ าโขง  
เพ่ือเป็นทางวิ่งจักรยาน เพ่ือออกก าลังกาย และทางคมนาคมของรถ เพ่ือการท่ องเที่ยวริมแม่น้ าโขง  
จึงขอสอบถามว่ารัฐบาลทราบหรือไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นในริมแม่น้ าโขง และจะมีวิธีการแก้ไข
อย่างไร รวมทั้งการสร้างถนนดังกล่าวได้เกิดแผ่นดินงอกริมฝั่งแม่น้ าโขง เป็นพ้ืนดินริมโขงประมาณ 500 ไร่  
ซึ่งควรเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ของประชาชนทั้งประเทศ แต่นายทุนเจ้าของโรงแรมและผู้อยู่อาศัย 
ที่อยู่ริมแม่น้ าโขงดังกล่าวได้มาใช้พ้ืนที่เสมือนเป็นเจ้าของ รัฐบาลจะมีวิธีจัดการอย่างไร 

นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามว่า ส าหรับเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,810 กิโลเมตรเป็นเขตแดนที่เป็นแม่น้ าโขงและแม่น้ าเหือง ความยาว
ประมาณ 1,108 กิโลเมตร เดิมตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เพ่ือวางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่าง 
สยามกับอินโดจีนฉบับลงวันที่  25 สิงหาคม 2469 ซึ่งระบุว่า เขตแดนไทย – ลาวในแม่น้ าโขงเป็นไป 
ตามร่องน้ าลึก ส่วนช่วงแม่น้ าโขงที่มีการแยกออกเป็นหลายสาย เพราะมีร่องน้ าลึกของสายแยกใกล้ฝั่งไทยที่สุด 
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เป็นเส้นแบ่งเขตแดน โดยไทยได้ เกาะที่อยู่ ในแม่น้ าโขงจ านวนแปดร่อง นี่คือตามอนุสัญญาที่ท าไว้  
ซึ่งได้ก าหนดให้เกาะดอนในแม่น้ าโขงในขณะนั้นอยู่ในฝั่งไทยจ านวน 42 แห่ง รวม 8 เกาะเดิม  ซึ่งปัจจุบัน
ก าหนดแนวเขตแดนไทยลาวในแม่น้ าโขง รัฐบาลไทยและลาวได้ลงนามในความตกลงเกี่ยวกับการส ารวจและ
จัดท าหลักเขตแดนตลอดถึงแนวร่วมกัน ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2539 โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ  
เขตแดนร่วมที่เรียกว่า เจบีซีไทยลาว เพ่ือเป็นกลไกในการด าเนินการส ารวจและจัดท าหลักเขตแนวทางบก  
ทางน้ าตามสนธิสัญญาที่ตกลงกันไว้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพร่องน้ าของแม่น้ าโขง 
มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกรณี เกาะดอนที่ เกิดขึ้นใหม่ในแม่น้ าโขงด้วย ซึ่งปัจจุบันการด าเนินการ  
ในการก าหนดแนวเขตในแม่น้ าโขงยังไม่ได้มีข้อยุติยังอยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน 
ทั้งนี้ เมื่อจัดท าแล้วเสร็จยังจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 178 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลมีความเป็นห่วงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
มาโดยตลอดในเรื่องของการกัดเซาะตลิ่งพังเกิดความเสียหายซึ่งอาจก่อให้เกิดการสูญเสียดินแดน ซึ่งรัฐบาล 
ที่ผ่านมาเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2532 เห็นชอบในหลักการให้กรมโยธาธิการด าเนินการ
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าโขงและยังมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 เห็นชอบ  
ในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองในปัจจุบันด าเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันแนวชายแดนระหว่างประเทศตามที่ได้เห็นว่าเป็นการป้องกันการสูญเสียดินแดน ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2533 - 2565 สามารถท าความยาวทั้งสิ้น 721 กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า
โขงมีความยาว 623 กิโลเมตร ส าหรับการก่อสร้างเขื่อนตลิ่งริมแม่น้ าโขงกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้ด าเนินการออกแบบและก่อสร้างเรียบตามแนวตลิ่งปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยซึ่งเป็นไป 
ตามข้อตกลงการก าหนดมาตรฐานทางด้านเทคนิคการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขงและแม่น้ าเหือง 
ที่คณะกรรมการร่วมไทยลาวที่ได้ก าหนดเพ่ือการดูแลการเมืองกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ าโขงและแม่น้ าเหือง  
ที่ได้ตกลงกันแล้ว และการก่อสร้างได้มีการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งรุกล้ าล าน้ าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 ตลอดจนทรายที่จะน ามาใช้ในการก่อสร้างก็ต้องได้รั บอนุญาตให้ดูดทรายตาม 
มาตรา 9 ตามประมวลกฎหมายที่ดินตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อก าหนดด้านเทคนิคเกี่ยวข้องกับ 
การดูดทรายตามแม่น้ าโขงที่ได้ตกลงกันไว้ร่วมกันระหว่างไทยลาวทุกประการ 

 

1.3  กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
    1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง เหตุการณ์สะพานข้ามคลองเคล็ดเกิดพังทรุด  
เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    1.3 .2 กระทู้ ถามแยกเฉพาะ เรื่ อง โครงการสร้างเขื่ อนคลองบางนา   
โดย นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 

    1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชน โดย นายสัณหพจน์  สุขศรี เมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวั ด
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นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้  
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 

    1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 
ชายฝั่ง โดย นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
    เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอ
เลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในวันที่ 15 กันยายน 2565 
 

    1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง สอบถามความคืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าห้วยปางค่า หมู่ที่ 16 บ้านห้วยปางค่า ต าบลบ้านโฮ่ง และอ่างเก็บน้ าห้วยตั๊กแต้ หมู่ที่ 12 บ้านห้วยแพ่ง 
ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  โดย นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดล าพูนพรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในวันที่ 15 กันยายน 2565 

 

    1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ า 
ห้วยเลอะ บ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน โดย นายรังสรรค์ มณีรัตน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าพูน พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในวันที่ 15 กันยายน 2565 
 

  (2) เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
          2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา  
              ด้วยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่า ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

     (1) ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ประชุม
วุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานและลงมติให้ขยายเวลาพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง คือ 

          (1.1) รายงานประจ าปี 2564 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
          (1.2) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัย  

ในการใช้รถใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
          (1.3) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน นับแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 
     (2) ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ประชุม

วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว   

ที่ประชุมรับทราบ 
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ก่อนที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องรับทราบต่อไป ประธานฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุม 
เพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมว่า เนื่องจากในระเบียบวาระที่  7.7 เรื่องอ่ืน ๆ มีเรื่องซึ่งต้องขออนุญาต  
เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวก คือ  

7.7 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนจริยธรรม นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคไทยศรีวิไลย์ ออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 

ที่ประชุมเห็นชอบ 
จากนั้น ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมน าเรื่องที่ไม่ได้บรรจุ ในระเบียบวาระ จ านวน  

2 เรื่อง ขึ้นมาพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการที่ต้องตั้งเพ่ิม ดังนี้ 
1. ตั้งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เนื่องจาก 

นายไชยยศ  จิรเมธากร ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ 
สิ้นสุดลงตามมาตรา 101/3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงเป็นผลให้ต าแหน่ง
กรรมาธิการว่างลง  

ที่ประชุมเสนอ นางมัลลิกา  บุญมีตระกูล มหาสุข เป็นกรรมาธิการ ตามต าแหน่งที่ว่าง 
ที่ประชุมให้การรับรอง 
2. ตั้งคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง 

เนื่องจาก นายนราพัฒน์  แก้วทอง ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเหตุให้
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 101/3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงเป็นผล
ให้ต าแหน่งกรรมาธิการว่างลง 

ที่ประชุมเสนอ นายเจือ  ราชสีห์ เป็นกรรมาธิการ ตามต าแหน่งที่ว่าง 
ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

2.2 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการชี้แจง 
 

2.3 รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564  
และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2564  

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560  
มาตรา 39 วรรคหนึ่ง และมาตรา 54 วรรคสอง ได้ก าหนดให้ ผู้ตรวจการแผ่นดินท ารายงานประจ าปีภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และท ารายงานเสนอผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
และรัฐสภา ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมาแถลงรายงานประจ าปีต่อรัฐสภาด้วย นั้น บัดนี้ ส านักงานผู้ตรวจ 
การแผ่นดินได้จัดท ารายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เสร็จสมบูรณ์แล้ว  
ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส าห รับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงขอน าส่งรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ด าเนินการทั้งสิ้น 
4,866 เรื่อง โดยได้พิจารณาตรวจสอบ ประสานงาน แสวงหาข้อเท็จจริง จนมีค าวินิจฉัยหรือมีข้อเสนอแนะ  
ต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสั่งหรื อขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้ เกิด 
ความเดือดร้อนหรือไม่ เป็นธรรมแก่ประชาชนเป็นจ านวน 2,675 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 54.97  
ของเรื่องร้องเรียนที่ด าเนินการในรอบปีและอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 2,191 เรื่อง หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 45.03 และไม่เพียงการพิจารณาแก้ไขปัญหาในเรื่องร้องเรียนตามอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงระบบ นั่นหมายถึง การแก้ไขความเดือดร้อนเรื่องที่ส่งผลกระทบ  
ต่อประชาชนในวงกว้าง หรือเรื่องใดที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถ 
หยิบยกและน ามาศึกษาและแก้ไขความเดือดร้อนเพ่ือหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา โดยเน้นการแก้ไข
ปัญหาเชิงรุก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการศึกษาแก้ไขความเดือดร้อนเชิงระบบในหลายกรณี 
อาทิ  

1. การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. โครงการการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย กรณีศึกษาปัญหาการออกเอกสาร
สิทธิในการถือครองที่ดินให้กับประชาชน 

3. การแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะพะงัน 
4. โครงการศึกษาเรื่องความเหมาะสมในการเก็บค่าธรรมเนียมการติดตั้งประปาใหม่

ให้กับผู้ขอใช้น้ า กรณีศึกษาการประปานครหลวง 
5. การศึกษาผลกระทบจากการด าเนินโครงการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ 
6. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ตามนโยบาย "ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยกระดับความปลอดภัยทางน้ า " และการด าเนินงานของศูนย์การแพทย์เขาหลัก จังหวัดพังงา และโครงการ
จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล (Andaman Hub Medical Network) 

ทั้งนี้ ตัวอย่างผลการด าเนินการในเรื่องร้องเรียนเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะรายบุคคล ได้น าเสนอไว้ในรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แล้ว อย่างไรก็ดี  การมุ่ งแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่ เป็นธรรม ถือเป็น เป้ าหมายหลัก  
ในการด าเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเน้นการท างานให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการท างาน เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ได้สะท้อนผ่านผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน ที่มีการออกแบบส ารวจให้ผู้ร้องเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นอย่างอิสระ  
เพ่ือน้ าผลการส ารวจดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและส านักงานผู้ตรวจ 
การแผ่นดินให้เกิดมาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจต่อประชาชนผู้มาร้องเรียนมากที่สุด  โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน พบว่า ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.20  
โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการยื่นและรับเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 82.60 
2. ด้านการพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียน ร้อยละ 74 
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3. ด้านการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 72.80 
4. ด้านการด าเนินการหลังการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 64.60 
5. ด้ านความพึงพอใจต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

ร้อยละ 71.40 
6. ด้านภาพลักษณ์และการให้บริการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้อยละ 84.40 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.4 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 11-13/2565   
ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการชี้แจง 
 

2.5  รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการชี้แจง 
 

2.6 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้
กองทุนจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพ่ือทราบภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเปิดเผยให้ประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนด้วย กสศ. จึงขอส่งรายงานประจ าปี 2564 ของ กสศ. เพ่ือเสนอสภาผู้แทนราษฎร  
เพ่ือทราบต่อไป 

 ทั้ งนี้  งบประมาณ ที่ ได้ รับ จั ดสรรประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2564 จ านวน  
6,084.76 ล้านบาท กสศ. ได้ด าเนินภารกิจตามกลยุทธ์และทิศทางที่ก าหนดไว้จนเกิดเป็นผลงานส าคัญ 
ในปี 2564 ครอบคลุมกลุ่มผู้รับประโยชน์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ 
กสศ. ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชากรวัยแรงงาน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส รวมจ านวน  
1.35 ล้านคน สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบ
ซ้ าเติม ต่อนักเรียนในครอบครัวยากจนพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่ มช่วงชั้นรอยต่อของระดับการศึกษาที่ มี 
ความเสี่ยงสูงที่จะหลุดจากระบบการศึกษา กสศ. จึงได้ช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่นักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มดังกล่าว 
จ านวน 294,454 คน ในอัตรา 800 บาทต่อคน โดยท างานร่วมกับหน่วยงาน ต้นสังกัด ได้ แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กองบัญชาการต ารวจตระเวน 
ชายแดน (บช.ตชด.) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนต่อในภาคเรียนที่ 1/2564 กว่าร้อยละ 82.2 ส าหรับกลุ่มที่ไม่เรียนต่อ 
กสศ. ได้ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือติดตามและหาแนวทางช่วยเหลือในการน ากลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาต่อไป นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือโดยงบประมาณของรัฐข้างต้นยังมีเด็กและเยาวชน  
ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส จ านวน 33,532 คน ได้ประโยชน์จากโครงการระดมความร่วมมือ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤต ทั้งในรูปแบบ 
เงินบริจาค สิ่งของยังชีพ และอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด รวมถึงทีมอาสาสมัคร กสศ. ในโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
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เด็กโควิด-19 โครงการมื้อเช้าเพ่ือน้องอ่ิมท้อง โครงการนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (ถุงปันยิ้ ม 
Blackbox Free School-in-a-Box) และโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กในวิกฤตการศึกษา  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.7 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.  2543 มาตรา 31  
ก าหนดว่า "ให้ส านักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ  
ศาลยุติธรรมและส านักงานศาลยุติธรรมแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า" นั้น ส านักงานศาลยุติธรรม ขอเสนอผลการสอบบัญชีและรายงานการเงิน
ส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงานศาลยุติธรรม
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ  
งบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงิน 
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของส านักงานศาลยุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย  
การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด  

โดยส านักงานฯ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส านักงานฯ ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของส านักงานฯ ซึ่งส านักงานฯ มีความเป็นอิสระ
จากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินและส านักงานฯ ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ 
อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ 
ส านักงานฯ เชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ส านักงานฯ ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของส านักงานฯ  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด  
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานการเงิน  
ที่ ป ราศจากการแสดงข้ อมู ลที่ ขั ดต่ อข้ อ เท็ จจริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ไม่ ว่ าจะเกิ ดจากการทุ จริ ต 
หรือข้อผิดพลาด ทั้งนี้  ในการจัดท ารายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ  
ของหน่วยงานในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม 
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อก าหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบาย
รัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
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การตรวจสอบของส านักงานฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 
รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด 
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของส านักงานฯ อยู่ด้วย 
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ  
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ชัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก  
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ า รายการที่ขัด 
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน
จากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้  ในการตรวจสอบของส านักงานฯ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ส านักงานฯ ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัย 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส านักงานฯ รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิ ธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์  
ในการแสดงความเห็นของส านักงานฯความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเห็จจริง  
หรือการแหรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไมใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน  

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล 
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร  

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง
ของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากส านักงานฯ ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ส านักงานฯต้องกล่าว 
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส านักงานฯ โตยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือหากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส านักงานฯ จะเปลี่ยนแปลงไป 
ข้อสรุปของส านักงานฯ ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ส านักงานฯ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุด 
การด าเนินงานต่อเนื่อง  

- ป ระเมิ น การน า เสนอ โครงสร้ างและ เนื้ อห าของราย งานการ เงิน โดยรวม  
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่  
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ทั้งนี้ ส านักงานฯ  ได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต 
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้  ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ  
และข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากส านักงานฯ ได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.8 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2564  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2564  

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 24 วรรคสอง 
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 25 วรรคสอง 
ก าหนดให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงาน
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ นั้น  ในการนี้ ส านักงานฯ  
ได้ด าเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2564 จ านวน 600 เล่ม  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2564 จ านวน 600 เล่ม เพ่ือเสนอต่อ 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาต่อไป โดยรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 
2564 เป็นรายงานประจ าปี ฉบับที่ 3 ที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ จัดท าขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เป็นอ านาจหน้าที่หลักในการรับผิดชอบให้มี 
การประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 
ตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐทุกปี เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลการพัฒนาในมิติต่าง ๆ  
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นกลไก
ส าคัญในการฉายภาพให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ในแต่ละปีของประเทศตามกรอบแนว
ทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
ในแต่ละห้วง 5 ปีของการพัฒนา และน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการ ในห้วง 5 ปีแรก
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและบริบทการพัฒนาประเทศที่เป็น
ปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 ในการจัดท ารายงานนั้น ส านักงานฯ ได้ใช้ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และดัชนี 
ชี้วัดที่จัดท าขึ้นจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่ได้มีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ รวมถึงข้อมูล
การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) 
โดยเป็นการรายงานผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจนถึงปีงบประมาณ 2564  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการน าเข้าในระบบ MENSCR ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารตามสายการบังคับบัญชา  
(M7) ประกอบด้วย โครงการ/การด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 62,641 โครงการ โดยเป็นโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 26,098 โครงการ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564) เพ่ือน าไปใช้ ประเมินผล 
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationships : XYZ) 
ร่วมกับการพิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลการพัฒนาในระดับผลสัมฤทธิ์
และผลลัพธ์โดยใช้ตัวชี้วัดทั้งในระดับประเทศเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความท้าทายของ
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สถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของประเทศ และระดับสากลซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ 
การพัฒนาที่เทียบเคียงกับนานาประเทศ น าไปสู่การยกระดับการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวหลายชุดยังไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ข้อมูลบางชุด
ยกเลิกการจัดท า และข้อมูลบางชุดไม่ได้จัดท าทุกปี ส านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียงที่สามารถ
สะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายตามความเหมาะสม โดยยังคงด าเนินการบนหลักการ XYZ  
ในการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย รวมทั้งข้อเสนอ  
ในการด าเนินการในระยะต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.9 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 2,510.45 ล้านบาท และได้รับอนุมัติเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจ
เงินแผ่นดินเพ่ือใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 338.28 ล้านบาท รวมเป็น
งบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ของส านั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน  จ านวนทั้ งสิ้ น  
2,848.73 ล้านบาท ภายใต้วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมี 
ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. การตรวจเงินแผ่นดิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้รับมอบหมายจาก

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน โดยตรวจสอบหน่วยรับตรวจซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
จ านวนทั้งสิ้น 9,848 หน่วยงาน โดยตรวจสอบการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ านวนรวมทั้งสิ้น 17,021 รายงาน/สัญญา/ประกาศ/เรื่อง/
โครงการ เมื่อเทียบกับเป้าหมายผลผลิตการตรวจเงินแผ่นดินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ที่ได้ก าหนดไว้จ านวน 14,692 รายงาน/สัญญา/ประกาศ/เรื่อง/โครงการ สามารถด าเนินการได้
ส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 115.85 

ผลการตรวจเงินแผ่นดินในภาพรวม พบว่ายังมีหน่วยงานราชการส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดท ารายงานการเงินไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ หรือมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินมีการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินอย่างมีเงื่อนไข แสดงความเห็นว่ารายงานการเงิน
ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน จ านวนทั้งสิ้น 812 รายงาน นอกจากนี้ ยังพบข้อบกพร่อง
จากการปฏิบัติงานโดยมีการปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  
และแบบแผนการปฏิบัติราชการ รวมถึงมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ประหยัด  
ขาดผลสัมฤทธิ์ และขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งสิ้น 2,832 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของหน่วยรับตรวจ 
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ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ จากข้อบกพร่องดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลัง
ของรัฐคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,224.90 ล้านบาท ประกอบด้วยความเสียหายที่ต้องมีการชดใช้เงินคืน  
และรายได้ที่ต้องจัดเก็บเพ่ิม จ านวน 875.33 ล้านบาท ความเสียหายที่ป้องกันได้ จ านวน 371.64 ล้านบาท 
รวมถึงค่าเสียโอกาสและความเสียหายจากการด าเนินงาน จ านวน 2,977.93 ล้านบาท ทั้งนี้  ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีการแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข และควบคุม  
หรือก ากับมิ ให้ เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก หรือแจ้งให้ พิจารณาด าเนินการเพ่ือให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย  
หรือด าเนินการทางวินัย หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหรือแบบแผน  
การปฏิบัติราชการให้เหมาะสม รวมถึงเสนอแนะวิธีการด าเนินการที่ถูกต้องในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพเพ่ือมิ ให้ เกิดข้อบกพร่องที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐขึ้น อีก  
โดยผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถจ าแนกตามลักษณะงาน
ตรวจสอบได้ดังนี ้

1.1 การตรวจสอบการเงิน  
การตรวจสอบการเงินแล้ ว เสร็ จ เป็ นผลผสิ ต  จ านวน  8 ,711  รายงาน  รวม  

8,452 หน่วยงาน ประกอบด้วย การตรวจสอบรายงานการเงิน โดยแสดงความเห็นเป็นรายงานผู้สอบบัญชี
ทั้งหมด จ านวน 8,560 รายงาน จ าแนกเป็น การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จ านวน 7,748 รายงาน 
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข จ านวน 686 รายงาน แสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้อง จ านวน  
19 รายงาน และไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน จ านวน 107 รายงาน การสอบทานรายงานการเงิน
ระหว่างกาล  จ านวน 131 รายงน รายงานการเงินฉบับค าแปลภาษาอังกฤษ จ านวน 9  รายงาน  
และการตรวจสอบระบบสารสนเทศ จ านวน 11 รายงาน 

1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการเงิน ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้

ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบกรณี พิเศษ และตรวจสอบเชิงป้องกัน  
แล้วเสร็จเป็นผลผลิตรวมจ านวน 8,255 รายงาน/สัญญา/ประกาศ รวม 4,264 หน่วยงาน พบข้อบกพร่อง  
รวม 4,602 รายงาน/สัญญา/ประกาศ รวม 2,821 หน่วยงาน มูลค่าความเสียหายทั้งจากการต้องเรียกเงินคืน 
รายได้ที่ต้องจัดเก็บเพ่ิม และประมาณการมูลค่าความเสียหายจากการด าเนินงานและความเสียหายที่สามารถ
ป้องกันได้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,246.97 ล้านบาท 

1.3 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้วเสร็จเป็นผลผลิต จ านวน  

55 เรื่อง/โครงการ รวม 59 หน่วยงาน พบข้อตรวจพบ จ านวน 55 เรื่อง/โครงการ รวม 58 หน่วยงาน และแจ้ง
ข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจด าเนินการมิให้เกดิมูลคา่เสียโอกาสและความเสียหายจากการด าเนินงานรวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 2,977.93 ล้านบาท 

2. การด าเนินการด้านความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ด าเนินการติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามค าวินิจฉัยสั่งลงโทษทางปกครองที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัย
ทางงบประมาณและการคลังและก าหนดโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ถูกลงโทษจะต้องช าระเงินปรับทางปกครองและน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 46 ราย รวมจ านวนเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น 9.97 ล้านบาท ได้ช าระเงินค่าปรับ 
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ทางปกครองครบถ้วนแล้ว จ านวน 35 ราย รวมจ านวนเงินที่ได้รับช าระทั้งสิ้น 2.65 ล้านบาท ซึ่งการติดตาม
และประสานงานเพ่ือให้การบังคับโทษทางปกครองให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณ
และการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่ครบถ้วนถูกต้อง ส่งผลให้การบังคับโทษเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการป้องปรามผู้ที่จะกระท าผิดรายอ่ืนให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

3. การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
3.1 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดินในการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
แก่หน่วยรับตรวจ รวมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้ เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยได้จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 
เรื่อง "รอบรู้ใส่ใจเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน" เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักถึง 
การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐตามหลักการบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย่างถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 3 รุ่น รวมจ านวนทั้งสิ้น 4,211 คน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง" เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ รวมถึงบทบาท หน้าที่และอ านาจของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้กับ
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง) สถาบันการศึกษาของรัฐ จ านวน 1 รุ่น รวมจ านวนทั้งสิ้น 
2,016 คน 

3.2 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ส่งข้าราชการของส านักงานฯ ไปเป็นวิทยากร
บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและบุคคคภายนอก ทั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
การบริหารพัสดุ การเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย งบประมาณ การคลัง ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ  
และความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก
รวมจ านวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน 60 เรื่อง 

4. การให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบข้อสอบถามแก่หน่วยรับตรวจ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินในการให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน ได้ด าเนินการศึกษาและให้ความเห็นด้านข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ 
การใช้จ่ายงบประมาณภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่ งเป็นการตรากฎหมายเฉพาะเพ่ือกู้ เงินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง การตอบข้อสอบถามของหน่วยรับตรวจ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐรรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือเรื่องที่อยู่ในอ านาจการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
จ านวน 61 หน่วยงาน รวม 63 เรื่อง 
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5. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการให้ความเห็นผู้สอบบัญชีเอกชน 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดท าแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบ

บัญชีและการพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ กรณีการตรวจสอบรายงานการเงินโดยผู้สอบ
บัญชีที่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบ เพ่ือให้ส านักงานการตรวจ เงินแผ่นดินมีแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และการพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบไปยัง
หน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่  บทบาท และภารกิจของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ต าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ หลักสูตร "การรู้รักษ์เงิน
แผ่นดินกับ สตง." ให้กับกลุ่มเยาวชน จ านวน 5 รุ่น รวมจ านวน 886 คน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่และอ านาจที่ส าคัญของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เกิดความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการปกป้องดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้ง 
เกิดความเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้จัก รู้ตระหนัก ร่วมรักษา" นอกจากนี้ ได้ด าเนินการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร "ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการติดต่อ (CMA)" เพ่ือปรับปรุงช่องทางการสื่อสารในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกับสถาบันการศึกษาพัฒนางานวิจัย/เครื่องมือ 
การตรวจสอบให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 3 เรื่อง 

7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารงานตรวจสอบและการบริหารจัดการ
องค์กรและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ด าเนินการพัฒนาระบบเพ่ือใช้ในการบริหารงาน
ดังกล่าว ได้แก่ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและสนับสนุนการตรวจสอบ พัฒนาระบบงานจัดการ
การตรวจสอบรายงานการเงิน พัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์
แบบบูรณาการ และการเชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้าจากกรมศุลกากร นอกจากนี้ ได้ด าเนินการพัฒนาต้นแบบ
ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการตรวจสอบซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยเลือกการตรวจสอบการด าเนินงาน 
เป็นโครงการน าร่องซึ่งมีเป้าหมายในการน าเทคโนโลยีชั้นสูงมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 

8. การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ 

8.1 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ 2 หน่วยงาน คือ องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
ในการตรวจสอบรายงานการเงินตั้งแต่ปี 2561 - 2563 และองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งอาเซียน 
การท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายนอกดังกล่าวท าให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเข้มแข็งและสร้าง
ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบองค์กรระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง 
สร้างความยอมรับให้เกิดข้ึนกับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยในเวทีสากล 
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8.2 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการเผยแพร่ผลงานในเวทีนานาชาติผ่านรูปแบบ
และแนวทางต่าง ๆ อาทิ น าเสนอบทความวิชาการต่างประเทศในเวทีสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เผยแพร่
ผลงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อที่ประชุมคณะท างานต่าง ๆ จ านวน 9 ผลงาน ซึ่งการเผยแพร่ผลงาน
ดังกล่าวท าให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในระดับ
สากลมากขึ้น และเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทย เพ่ือสร้างความยอมรับให้ 
เกิดข้ึนกับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยในเวทสีากล 

จากการที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินปรากฏว่า ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับการประเมิน
เป็นอันดับหนึ่งของหน่วยงานประเภทองค์กรอิสระ โดยมีคะแนนรวม 93.44 คะแนน ผลการประเมินระดับ A 
มีคะแนนรวมที่สูงข้ึนจากการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้คะแนนรวม 92.12 คะแนน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉลี่ยแล้ว ทุก ๆ การใช้จ่ายงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 บาท สามารถสร้างผลประโยชน์ที่คิดเป็นมูลค่าทางการเงิน 
ให้กับประเทศชาติได้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.52 บาท โดยค านวณจากมูลค่าที่แจ้งเรียกเงินคืน รายได้ที่ต้อง
จัดเก็บเพ่ิม ประมาณการมูลค่าความเสียหายที่ป้องกันได้  และด าเนินการมิให้เกิดมูลค่าเสียโอกาสและ 
ความเสียหายจากการด าเนินงาน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,224.90 ล้านบาท เทียบกับค่าใช้จ่ายที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2,784.70 ล้านบาท 

จากผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สร้างคุณประโยชน์
ให้กับประเทศชาติ ด้วยการท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหาร ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ  
และการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์  และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ 
หน่วยรับตรวจ ตลอดจนเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สิน
ของรัฐเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.10 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี 2564 และรายงานการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
ประจ าปี 2564          

ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการชี้แจง 
 

2.11 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561 มาตรา 29 บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ 
พร้อมข้อสังเกตต่อรัฐสภาทุกปี ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
มาแถลงรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภา และให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิ จจานุเบกษาและเปิดเผย 
ต่อสาธารณะ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอเสนอรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงาน
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สถานการณ์การทุจริตประเทศไทยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภาผู้ แทนราษฎร  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 รายงานประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2564  เป็ น รายงานผลการตรวจสอบ 
และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
จัดท าขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 29 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานผลการตรวจสอบและ  
ผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อรัฐสภาทุกปี โดยประธานกรรมการ หรือกรรมการที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มอบหมาย มาแถลงรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภา และให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุ เบกษา
และเปิดเผยต่อสาธารณะ 

 ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงมุ่งเน้นการด าเนินงานให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และให้ความส าคัญใน เรื่อง 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ก าหนดนโยบายในการให้
ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการในภารกิจที่ส าคัญต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. 
(NACC Operation Command Center) เพ่ือก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และท าให้รับทราบข้อมูล 
ผลการด าเนินงานในทุกมิติประกอบการก าหนดนโยบายหรือแนวทาง 

การบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้มีการเพ่ิมวันประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือเร่งรัดการพิจารณาส านวนไต่สวน  
และขับเคลื่อนภาระงานต่าง ๆ ให้บรรลุ เป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้านปราบปรามการทุจริต  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงมีความท้าทายในการด าเนินการเรื่องไต่สวนที่จะครบก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 3 ปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามกรทุจริต  
พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต้มอบนโยบายให้มีการก ากับและติดตามการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด
และต่อเนื่อง เพ่ือให้เรื่องไต่สวนดังกล่าวสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ควบคู่  
กับการมุ่งเน้นรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดท าส านวนไต่สวน ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการท างาน  
และการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ส านักงาน ป.ป.ช. สามารถ
ด าเนินการเรื่องไต่สวนให้แล้วเสร็จได้เป็นจ านวนมากในส่วนของการป้องกันการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาการด าเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาให้งานป้องกันน าปราบปรามได้  
อย่างเป็นรูปธรรม โดยนโยบายในการพัฒนางานป้องกันการทุจริตได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
ป้องกันการทุจริตในทุกมิติตามมาตรา 32 มาตรา 33 

และมาตรา 35 แห่ งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ทั้งการน าข้อมูลการตรวจรับค ากล่าวหาไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์
การทุจริตและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ การยกระดับการผลักดันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) การขับเคลื่อนโครงการ STRONG - 
จิตพอเพียงต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การพัฒนาแผนที่ พ้ืนที่ เสี่ย ง 
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ต่อการทุจริตในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ส าคัญ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งหวังให้การตรวจสอบ
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเครื่องมือในการป้องปรามกรทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัว
และช่วยลดการกระท าความผิดทางทุจริตให้ลดลง นโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ยังคงมุ่งเน้นการด าเนินงานในเชิงคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อประโยชน์ 

ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนาและ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนโยบายและทิศทางการด าเนินงานในภารกิจที่ ส าคัญดั งกล่ าวแล้ ว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้น าค าแนะน าของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อน  
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ  
เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล และคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ มาปรับปรุงกระบวนการท างานการก าหนดนโยบายและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในทุกมิติ ท าให้ส านักงาน ป.ป.ช. ในมิติใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.12 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 สภาองค์กรของผู้บริโภค  
ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการชี้แจง 
 

2.13  รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และเสนอให้รัฐสภาทราบต่อไป จึงขอเสนอ
รายงานนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป 

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินของรัฐบาลไทย  
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน งบกระแสเงินสด รายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบรายงานการเงินแผ่นดินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของรายงานการเงิน
แผ่นดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับบัญชีการเงินแผ่นดิน  
และมาตรฐานการจัดท ารายงานการเงินแผ่นดินที่กระทรวงการคลังก าหนดเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ทั้งนี้ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
และมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของส านั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กล่ าวไว้ ใน  
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินในรายงานของส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก าหนดจรรยาบรรณ  
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ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน
แผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.14 รับทราบรายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประจ าปี 2564  

ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการชี้แจง 
 

2.15 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไร
ขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2564 มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  มาตรา 4 (1) รวมทั้ง
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (6) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเขาว์) ก ากับการบริหารราชการ
กระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2545 บัญญัติดังนี้ "มาตรา 45 ให้ธนาคารเสนอรายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชีของแต่ละปี รายงานตามวรรคหนึ่งให้กล่าวถึงผลงานของธนาคารในปีที่ส่งมาแล้ว ค าชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายของธนาคาร และแผนงานที่จะจัดท าในปีต่อไป"  

 2. สาระส าคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของ ธพว. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายงานกิจการประจ าปี 2564 และอนุมัติงบดุล บัญชีก าไรและขาดทุน ประจ าปี 
2564 ของ ธพว. แล้ว โดยรายงานประจ าปี 2564 ของ ธพว. ประกอบไปด้วย รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล
และบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
ได้ตรวจสอบแล้ว และทิศทางการด าเนินงานปี 2565 และแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี (ปี 2565 - 2569)  
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

  2.1 ธพว. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้งการด าเนินงาน 
การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) 
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โดยการให้สินเชื่อค้ าประกัน ร่วมลงทุน ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือให้บริการที่จ าเป็นอ่ืนตามบทบัญญัติ  
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 2.2 ผลการด าเนินงานปีบัญชี 2564 เปรียบเทียบกับปีบัญชี 2563 ดังนี้ 
  1) ธพว. มีสินทรัพย์รวม จ านวน 108,266.55 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 

จ านวน 501.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.47 มีหนี้สินรวม จ านวน 97,404.54 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 
จ านวน 64.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.17 มีส่วนของเจ้าของ จ านวน 10,861.90 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น  
จากปี 2563 จ านวน 437.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.19 ทั้งนี้  ธพว. มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น จ านวน 
10,307.79 ล้านบาทและมีสินทรัพย์เสี่ยง จ านวน 76,008.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุน  
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ระดับ ร้อยละ 13.56 

  2) ธพว. มีรายได้รวม จ านวน 4,980.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 
427.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.91 และมีค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 3,417.00 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 
จ านวน 2,671.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.93 ในขณะที่ ธพว. มีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก  
การด้อยค่า จ านวน 1,034.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563  จ านวน 1,434.93 ล้ านบาท หรือร้อยละ 58.12
ส่งผลให้ ธพว. มีก าไรสุทธิ จ านวน 529.12 ล้านบาท 

 3) ธพว. มี  NPLs จ านวน 14,270.88 ล้ านบาท ลดลงจากปี  2563 จ านวน  
970.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.37 โดยแบ่งเป็นลูกหนี้โครงการนโยบายรัฐ จ านวน 2,078.88 ล้านบาท  
และลูกหนี้โครงการความร่วมมือกับภาครัฐและเชิงพาณิชย์ จ านวน 12,192.00 ล้านบาท 

 ที่ประชุมรับทราบ  
   

  จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดการประชุมเวลา 18.58 นาฬิกา 
 
ปิดประชุมเวลา 18.58 นาฬิกา 
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จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ ์
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